



HiSoParty

MAGAZINE

ISSN 1686-8617





RARINJINDA WELLNESS SPA RESORT



เมื่อไม่นานมานี้มีโอกาสได้ไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ซึ่งนับเป็นอีกเมืองที่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมบ่อยครั้ง แต่ด้วยบรรยากาศแบบเชียงใหม่ที่ ทำให้ทุกครั้งที่ได้เหยียบเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ เป็นไปด้วยความปลื้มใจมากเลยทีเดียว สำหรับจุดหมายปลายทางในทริปนี้ก็คือ การทำความรู้จักกับสปาเพื่อสุขภาพในชื่อของ "RarinJinda Wellness Spa Resort"

สำหรับประรินจินดาเป็นสปาเพื่อสุขภาพน้องใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ท่ามกลางสายน้ำที่คดเคี้ยวของแม่น้ำปิงและทิวทัศน์อันน่าทึ่งของดอยสุเทพที่ไกลสุดตา ครั้งแรกที่ได้เดินเข้ามาภายในอาณาเขตของประรินจินดา ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่จัดวางได้อย่างลงตัว ทำให้บรรยากาศโดยรอบเปี่ยมไปด้วยความร่มรื่นและเย็นสบาย ควรค่าแก่การปลีกตัวหนีจากความวุ่นวายในสังคมเมืองเข้ามาพักผ่อนทั้งกายและใจจริงๆ



ระวิจินดาจะมีการแบ่งบริเวณของสปา และโรงแรมแยกออกจากกันเป็นส่วน โดยใน ส่วนของโรงแรมมีห้องพักทั้งหมด 35 ห้อง ทุก ห้องพักทางระวิจินดาได้มีการออกแบบตกแต่ง ได้อย่างบรรจงและประณีต ซึ่งแต่ละห้องจะมี ลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกันและห้องทุกห้องจะมี ระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำที่ ออกแบบสวยงามได้อย่างชัดเจน และบางห้องก็ จะสามารถมองเห็นคอสูทอปและความสวยงาม ของแม่น้ำปิงได้ด้วย

ว่ากันว่าถ้าสิ่งที่จะทำให้โรงแรมมีความ สมบูรณ์แบบนอกจากการบริการที่ดี ห้องพักที่ สวยงาม นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของอาหาร เพราะว่าหากทุกอย่างดีทั้งหมด แต่อาหารไม่อร่อยแล้วนั้น ก็เท่ากับยังไม่ครบสูตร โรงแรมสมบูรณ์แบบ ซึ่งเราก็ไม่พลาดที่จะพิสูจน์ ถึงรสชาติอาหารของระวิจินดา ซึ่งก็ไม่ผิดหวัง ทั้งหน้าตาและรสชาติ โดยอาหารส่วนใหญ่ของ ที่นี่จะเน้นในเรื่องของสุขภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้า กันกับความเป็นสปา ซึ่งจะเป็นเมนูใดนั้นก็คง ต้องมาลองสัมผัสรสชาติกันดู รับรองว่าอร่อย

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนอกเหนือ จากภายในห้องพักแล้ว ระวิจินดาก็มีบริการห้อง ประชุม ห้องสมุดและฟิตเนสไว้คอยบริการ อีกด้วย ซึ่งจะไปแล้วทุกโรงแรมก็มีบริการเหล่านี้ เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว แต่ด้วยความเก่าแก่ของ พื้นที่และสภาพแวดล้อมรอบๆ นั้นทำให้ที่ระวิ จินดามีความแตกต่างที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งหากได้เข้า มานั่งแล้วอาจลืมเวลาไปเลยก็ได้

มาถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดของระวิจินดา ก็คือ สปา ความที่ระวิจินดามีประสบการณ์ใน เรื่องของสปาอย่างเต็มเปี่ยม และด้วยบรรยากาศ ที่แสนสบาย ปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติ พังพร้อม ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัยและได้รับ มาตรฐานระดับสากล รวมไปถึงเรื่องของการนวด แผนโบราณแบบไทย หลายคนที่ได้เข้ามาใช้ บริการบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า สปาของระวิจินดา เปรียบเสมือนโอเอซิสทางด้านสุขภาพในภาคเหนือ ของไทยเลยทีเดียว

สระว่ายน้ำกลางแจ้งที่สวย
ที่ทำให้ดูชุ่มฉ่ำและผ่อนคลาย
ได้เป็นอย่างมากทีเดียว





เตียงทรายควอทซ์ร้อน กับขันธิเบต
อุปกรณ์สำคัญของ Elements of life



สระน้ำแบบ Hydro Pool
ที่ออกแบบมาให้สัมผัสกับ
พลังแห่งเวรียบำบัด ที่มีเพียงไม่กี่แห่ง

สำหรับทริตเมนต์ที่จะขอแนะนำก็คือ Elements of life เป็นการบำบัดเพื่อปรับสภาวะให้คืนความสดชื่นและผ่อนคลาย ทั้งร่างกายและจิตใจ เริ่มแรกด้วยการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร เพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกาย จากนั้นทำการขัดบำรุงผิวเท้า ด้วยครีมสกัดจากผลฝรั่งและเกลือ ต่อด้วยการขึ้นนอบนวดเตียงทรายควอทซ์ร้อนเพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อย และเร่งการไหลเวียนของโลหิต จากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้เรารู้สึกปลดปล่อย ส่องลอย คล้ายกับตัวเองหลุดออกไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลย ด้วยเสียงที่เกิดจากการเคาะขันจากทิเบต มารู้สึกตัวอีกทีก็เป็นขั้นตอนการบำบัดด้วยการนวดทั่วร่างกายแบบผสมผสานด้วยศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก พร้อมกับนำความสดชื่นและความชุ่มชื้นกลับสู่มิวกายด้วยน้ำสกัดจากดอกกุหลาบ ปิดท้ายด้วยทริตเมนต์ Elements of life ด้วยเครื่องตีและของว่างเบาๆ... เพียงเท่านี้แต่คำว่า "สุข" ยังน้อยไปเสียด้วยซ้ำ

หลายคนที่มาเชียงใหม่ ไม่เพียงแต่จะมาเยือนเพียงแค่นันทนาการประสาธน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ทางประวัติศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมทางล้านนาอันเก่าแก่ แต่ยังมีมาที่นี่ก็เพื่อหาสถานที่ที่สามารถผ่อนคลายเพื่อสุขภาพกายและจิตใจได้อีกด้วย ซึ่งที่ "RarinJinda Wellness Spa Resort" จึงเป็นอีกหนึ่ง Destination สำหรับผู้ที่ถวิลหาการพักผ่อนอย่างแท้จริง 📍